

Số: 10 /TB-HĐND

Ninh Thuận, ngày 12 tháng 7 năm 2018

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA HĐND TỈNH TẠI KỲ HỌP THỨ 6
Về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ
trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018

Sáng ngày 05/7/2018, tại kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2018) HĐND tỉnh đã tổ chức phiên thảo luận tại Hội trường về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Sau khi nghe báo cáo của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, đã có 39 lượt ý kiến tham gia thảo luận tại các Tổ, 15 lượt ý kiến tham gia thảo luận tại Hội trường; trên cơ sở báo cáo tiếp thu, giải trình của UBND tỉnh, HĐND tỉnh thống nhất đánh giá như sau:

1. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018

Triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018 trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Trong tỉnh, nổi lên một số vấn đề mới so với dự báo ban đầu, đó là: Việc thu hút đầu tư vào tỉnh có chuyển biến tích cực, một số công trình, dự án trọng điểm được tập trung đẩy nhanh tiến độ đã tạo ra bước chuyển biến mới, là tiền đề rất quan trọng để đẩy nhanh việc triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018. Tuy nhiên, tình hình hạn hán cục bộ diễn ra ở một số địa phương đã làm ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của một bộ phận người dân, nhất là người dân ở vùng hạn hán, miền núi, vùng sâu, vùng xa; quy mô nền kinh tế của tỉnh còn nhỏ, hạ tầng kinh tế - xã hội một số nơi chưa được hoàn thiện.

Nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt, chủ động, sáng tạo của chính quyền các cấp, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của các doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh đến nay đã đạt được những kết quả tích cực trên nhiều mặt. Các đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu tham dự kỳ họp đã nhất trí khẳng định:

Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì ổn định, một số ngành, lĩnh vực phát triển khá; tốc độ tăng trưởng đạt 10,1%; thu ngân sách đạt khá. Các khâu đột phá về năng lượng tái tạo được triển khai có hiệu quả, có nhiều dự án đã khởi công; một số dự án, công trình trọng điểm về năng lượng, du lịch, thủy lợi, hạ tầng đô thị,... được tập trung triển khai cơ bản đảm bảo tiến độ; các chủ trương phát triển khu kinh tế trọng điểm phía Nam được triển khai đạt kết quả tích cực; thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài tăng, nhất là thu hút vào lĩnh vực điện gió, điện mặt trời đạt kết quả tích cực, góp phần quảng bá hình ảnh Ninh Thuận trong và ngoài nước.

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển; sản phẩm một số cây trồng chủ lực và sản lượng thủy sản tăng khá; công tác chống hạn được tập trung chỉ đạo thực hiện; công tác bảo vệ, phòng, chống cháy rừng được triển khai đồng bộ, hiệu quả; Lĩnh vực công nghiệp - xây dựng tăng trưởng nhanh, nhất là khâu đột phá về năng lượng tái tạo; một số dự án về công nghiệp chế biến tiếp tục được triển khai và đẩy nhanh tiến độ; công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý tài nguyên, đất đai, môi trường được tăng cường. Giá trị kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ; Hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc; hoạt động ngân hàng ổn định, an toàn, nợ xấu được kiểm soát; quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh.

HĐND tỉnh thống nhất nhận định bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế đó là:

- Việc thực hiện chủ trương cơ cấu lại kinh tế và sự chuyển dịch cơ cấu nội bộ trong các ngành nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ-du lịch còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu; tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng còn thấp. Các khâu đột phá về kinh tế biển, năng lượng tái tạo, du lịch có tăng trưởng nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

- Nguồn lực đầu tư công còn hạn chế; công tác thu hút, huy động nguồn lực đầu tư khác (ngoài vốn ngân sách) tuy có tiến bộ nhưng chưa đáp ứng yêu cầu; chất lượng thu hút đầu tư đối với các nhóm ngành trụ cột có lĩnh vực còn hạn chế, thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp, khu nông nghiệp công nghệ cao còn nhiều khó khăn. Việc sử dụng nguồn lực đất đai chưa hiệu quả, nguồn thu ngân sách từ đất đai còn thấp; việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư còn chậm, chưa kịp thời; việc giải ngân nguồn vốn (vốn sự nghiệp) từ Chương trình mục tiêu Quốc gia, vốn hỗ trợ có mục tiêu còn chậm, chuyển nguồn hàng năm còn nhiều (Vấn đề này qua thảo luận nhiều đại biểu quan tâm và Chủ tịch HĐND tỉnh đã nhấn mạnh, đề nghị làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và có giải pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới).

- Hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã còn nhiều khó khăn; công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong công tác giải phóng mặt bằng, vốn, thị trường, ... còn hạn chế. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tuy có tiến bộ nhưng còn chậm; các chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI), cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh đều tụt giảm về thứ bậc.

- Đời sống một bộ phận dân cư vùng ảnh hưởng khô hạn, vùng miền núi, vùng sâu còn nhiều khó khăn. Chương trình và phong trào xây dựng nông thôn mới còn hạn chế, có nơi “chững lại”. Chất lượng nguồn nhân lực một số ngành, lĩnh vực, địa phương còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu, nhất là đối với các ngành, lĩnh vực trọng điểm của tỉnh như du lịch, công nghiệp, năng lượng tái tạo, kinh tế biển.

- Trật tự xã hội có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp; tai nạn giao thông chưa được kiểm chế, số người chết còn cao so với cùng kỳ. Một số vụ việc khiếu nại, tố cáo và những vấn đề bức xúc trong Nhân dân còn tồn đọng, nhất là những vụ việc có liên quan đến đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Về nguyên nhân của hạn chế: HĐND tỉnh thống nhất nhận định, ngoài những nguyên nhân khách quan, cần nhấn mạnh thêm một số nguyên nhân chủ quan là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số ngành, lĩnh vực, địa phương còn hạn chế, chưa quyết liệt, tính đồng bộ chưa cao; việc phối hợp giữa các ngành, địa phương có trường hợp chưa kịp thời, hiệu quả; tinh thần, trách nhiệm và chất lượng tham mưu của một số cán bộ, công chức, viên chức có mặt còn hạn chế; một bộ phận người dân ý thức chấp hành pháp luật còn hạn chế.

2. Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018

Trong thời gian tới, dự báo sẽ có những yếu tố thuận lợi do môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh tiếp tục được cải thiện; khả năng thu hút mạnh mẽ hơn các dự án đầu tư mới trên các lĩnh vực như năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời), du lịch, phát triển đô thị, bất động sản,... Đây vừa là thời cơ nhưng đồng thời cũng đặt ra những khó khăn, thách thức trong công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, chấp hành pháp luật, trong hoạch định các chính sách về thu hút đầu tư có chọn lọc, có chất lượng, theo đúng quy hoạch, đúng định hướng và khai thác, phát huy có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của tỉnh, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo hướng nhanh và bền vững.

Bên cạnh đó, tình hình thời tiết và biến đổi khí hậu tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống Nhân dân; âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của một bộ phận Nhân dân trong tỉnh còn nhiều khó khăn, tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp sẽ là những yếu tố tác động đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của tỉnh trong 6 tháng cuối năm. Do đó, đòi hỏi phải nâng cao năng lực dự báo, phân tích, đánh giá sát đúng tình hình, nâng cao tính chủ động, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá cần tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra theo nghị quyết HĐND tỉnh năm 2018.

Qua thảo luận của các đại biểu tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với 12 nhiệm vụ trọng tâm và 06 nhóm giải pháp chủ yếu đã đề ra trong báo cáo, các ý kiến báo cáo, nhấn mạnh, giải trình, làm rõ của Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc các sở, ngành. Đồng thời HĐND tỉnh nhấn mạnh một số nội dung sau:

- Các cấp chính quyền cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, các quy định pháp luật của Nhà nước gắn với nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận trong nội bộ các cơ quan, chính quyền các cấp và Nhân dân để kịp thời tuyên truyền, định hướng tư tưởng, tuyên truyền vận động khi triển khai chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội, chủ động đấu tranh có hiệu quả các thông tin xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch, phản động, kiên trì tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận cao trong Nhân dân.

- Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế, trọng tâm tiếp tục chuyển biến rõ nét đối với các ngành, lĩnh vực được xác định là khâu trọng điểm, đột phá, gồm: Năng lượng tái tạo, kinh tế biển, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao.

- Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của tình hình thời tiết, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch chống hạn, bão, lũ trong những tháng cuối năm, đảm bảo hạn chế thấp nhất thiệt hại do hạn hán, bão, lũ gây ra.

- Tổ chức triển khai, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng bền vững, sử dụng tiết kiệm nước; nhân rộng các mô hình cánh đồng lớn theo hướng nâng cao tính hiệu quả và ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất. Triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản, phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

- Đẩy mạnh phong trào, chương trình xây dựng nông thôn mới; rà soát, có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là khó khăn về vốn đầu tư, lồng ghép các nguồn vốn nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đảm bảo chất lượng, đạt kế hoạch đề ra, gắn với sự đồng thuận của người dân trong việc tham gia, đóng góp xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục đổi mới, nâng chất lượng hoạt động của kinh tế tập thể, nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác gắn với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm.

- Triển khai có hiệu quả Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; quan tâm hỗ trợ, nhân rộng các mô hình sản xuất, nhất là ở vùng miền núi, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.

- Có giải pháp đột phá về tạo nguồn thu ngân sách từ quỹ đất; tập trung nghiên cứu, xây dựng kế hoạch nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng nguồn lực đất đai. Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý quy hoạch, quản lý tài nguyên khoáng sản.

- Tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh; kiểm tra, rà soát các dự án, nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút đầu tư, chú trọng thu hút các nhà đầu tư có năng lực và tiềm lực mạnh vào các lĩnh vực năng lượng, du lịch, phát triển đô thị, nông nghiệp công nghệ cao,...; tập trung triển khai có hiệu quả chủ trương phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh.

- Về các công trình trọng điểm, hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu: Thời gian tới cần tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án quan trọng, cấp bách của Trung ương và của tỉnh, các dự án năng lượng tái tạo, dự án du lịch trọng điểm, các dự án trọng điểm năm 2018 gắn với đẩy nhanh giải ngân các nguồn vốn đầu tư.

- Chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả công tác giải ngân vốn cho các Chương trình mục tiêu; tiếp tục nhân rộng các mô hình KH-CN ứng dụng vào sản xuất các sản phẩm đặc thù của địa phương, các mô hình đã được đánh giá hiệu quả.

- Chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nhằm tạo môi trường đầu tư thật sự thuận lợi, nhất quán, thông thoáng, tạo điều kiện thu hút các đối tác, nhà đầu tư chiến lược, có tiềm lực vào tỉnh; rà soát, sửa đổi bổ sung, khắc phục kịp thời các hạn chế và nâng cao hiệu quả về công tác quản lý nhà nước, quản lý xã hội, nhất là công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc sắp xếp, tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết Trung ương, chỉ đạo của tỉnh ủy đạt chất lượng, hiệu quả.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, trọng tâm là tập trung triển khai hỗ trợ Nhân

dân vùng bị hạn hán, bão, lũ,... Chú trọng nâng chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, nhất là đối với các ngành, lĩnh vực trọng điểm; thực hiện các giải pháp giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc miền núi.

- Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường các giải pháp đấu tranh phòng ngừa tin dụng đen, tội phạm liên quan đến ma túy, người nghiện ma túy; chỉ đạo lập Đề án hỗ trợ cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh. Tập trung giải quyết các vụ khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo, bảo đảm không để tồn đọng, kéo dài gắn với xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, nhất là những vụ việc liên quan đến đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng; hạn chế tình trạng tập trung đông người trái phép, ngăn chặn kịp thời các thế lực thù địch lợi dụng, kích động, gây rối.

Trên đây là thông báo kết luận của Chủ tọa kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa X; UBND tỉnh có trách nhiệm triển khai thực hiện, các Ban HĐND tỉnh giám sát, đôn đốc việc thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018 mà nghị quyết HĐND tỉnh đã xác định./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Quốc hội; | báo cáo
- Ban Công tác đại biểu -UBTVQH;
- Thường trực Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các VP: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Thường trực HĐND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, Phòng Tổng hợp.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Thanh